

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ
วันที่: จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562
ปีที่: 29 **ฉบับที่:** 10449
Col.Inch: 34.83 **Ad Value:** 38,313
หัวข้อข่าว: อดีตอาจารย์ทางคีนถนนสาธารณะ



ศิลปิน: ชาว-ดำ

อดีตอาจารย์ทางคีนถนนสาธารณะ

ห้างเชียงใหม่สร้างสวนน้ำพุ-แก้จราจรติดหนึบ

ที่ห้องประชุมสุโขทัยอัสวาศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มทางคีนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมธูว่ พร้อมอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอดีตคณบดีคณะต่างๆ มข. รวมทั้งอดีตอาจารย์ ร่วมกันแถลงข่าวกรณีทางคีนพื้นที่สาธารณะสี่แยกเมธูว่

ทั้งนี้สืบเนื่องจากกรมทางหลวงอนุญาตให้ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งนำพื้นที่เขตทางหลวงประมาณ 1 ไร่ มีมูลค่าที่ดินปัจจุบันประมาณ 20 ล้านบาท บริเวณสี่แยกกรีนคำ ตัวเมืองเชียงใหม่ จัดสร้างเป็นลานน้ำพุ โดยอ้างเหตุผลเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าวตั้งแต่ปี 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งน่าจะคิดวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินตามพ.ร.บ.ทางหลวง เพราะผู้ได้ประโยชน์จากการก่อสร้างลานน้ำพุ ก็ศูนย์การค้าดังกล่าว ขณะที่ประชาชนที่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการสัญจร กลับต้องเผชิญปัญหาการจราจรติดขัดที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น

ทั้งนี้กลุ่มทางคีนพื้นที่สาธารณะบริเวณลานน้ำพุเมธูว่ดำเนินการรณรงค์ให้มีการคืนพื้นที่ดังกล่าวเพื่อนำกลับมาใช้แก้ไขปัญหการจราจรติดขัด โดยเข้าร่วมประชุมกับทางแขวงทางเชียงใหม่ ตั้งแต่ปลายปี 2560 ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่าแขวงทางมีแผนขอคืนพื้นที่บริเวณลานน้ำพุดังกล่าว มาเพื่อใช้แก้ไขปัญหการจราจรติดขัด แต่หลังการรอคอยมานาน พบว่ายังไม่มีการแก้ไขอย่างเป็นทางการ ทางกลุ่มจึงรณรงค์รวบรวมรายชื่อผู้ไม่เห็นด้วยกับการให้ศูนย์การค้านำพื้นที่เขตทางหลวงไปทำเป็นลานน้ำพุ โดยรวบรวมชื่อได้ 500 ราย ขึ้นถึงนายกฯ ผ่านผู้ว่าเชียงใหม่ และยื่นต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว และขอให้มีการสั่งให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนำพื้นที่ดังกล่าวกลับมาใช้ในการแก้ไขปัญหการจราจร ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.ที่ผ่านมา

“แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจน ทางกลุ่มจึงจัดแถลงข่าวครั้งนี้เพื่อขอให้จ.เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขอคืนพื้นที่บริเวณลานน้ำพุที่เป็นเขตทางหลวงคืนมาจากศูนย์การค้าเพื่อนำมาใช้แก้ไขปัญหการความเดือดร้อนของประชาชนตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม โดยมีเหตุผลสนับสนุน ดังนี้ 1.เพื่อให้จ.เชียงใหม่มีพื้นที่สำหรับการจราจรที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาก 2.ปัญหาการติดก้อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจและอันตรายต่อสุขภาพ และ 3.ถนนเชียงใหม่ต้องร่วมกันรักษาสิทธิชุมชน และหล่อหลอมดำเนินกิจการสาธารณะ มิให้ถูกละเมิดโดยธุรกิจเอกชน”